




ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ  
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก  
พร้อมทั้งคำโครงการของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางดวงเดือน คำไทย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๕)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  
(นายประพาศน์ รัชตะวิสุทธิ)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางดวงเดือน คำไทย  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

	หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		<p>ข้อมูล</p> <p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๓๓๗</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๑</p>

## ผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางดวงเดือน คำไทย  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๘ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๕.)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๗ ปี เลขที่ภายนอก ๒๔๔๕๒/๕๗ มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๕ น.ด้วยอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ ไม่มีคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีท้องเสีย ไม่มีถ่ายดำ ๒ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุ แกร็บผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ท่าทางกระสับกระส่าย มีอาการปวดท้องมาก ระดับคะแนนความปวด ๑๐/๑๐ วัดความดันโลหิต ๑๘๒/๑๑๗ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๘๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดแดงที่ปลายนิ้วได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาและการแพ้อาหาร ปฏิเสธการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิเสธการสูบบุหรี่ เคยมีประวัติผ่าตัดไส้เลื่อน ๑๐ ปีก่อน ผู้ป่วยมีประวัติการรับประทานยาชุดแก้ปวดประมาณ ๔-๕ ปี ตรวจร่างกายแกร็บผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการกดเจ็บที่บริเวณลิ้นปี่ ไม่มีท้องแข็ง ไม่มีกดปล่อยแล้วเจ็บ แพทย์จึงส่งถ่ายภาพรังสีทางช่องท้อง พบมีลมรั่วในช่องท้องบริเวณใต้กะบังลมด้านขวา ปรีกษาแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม ให้งดน้ำงดอาหารทางปากและเตรียมผ่าตัดวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๐.๙ % NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรอัตรา ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ส่งเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ส่งตรวจโลหิตวิทยา ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ ตรวจระดับเกลือแร่และส่งตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา ฉีดยาลดกรดในกระเพาะอาหาร Losec ๘๐ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ และใส่สายยางให้อาหาร เพื่อระบายลมและสิ่งคัดหลั่งออกจากกระเพาะอาหาร

ผู้ป่วยมีภาวะไม่สุขสบายเนื่องจากปวดท้องมาก ทำให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง กระสับกระส่าย บ่นหายใจไม่สะดวก ให้การพยาบาล โดยอธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงสาเหตุของการปวดท้อง จัดให้ออนหายใจระดับสูง ๓๐ องศา เพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อนตัวลดอาการปวด แนะนำให้ผู้ป่วยใช้เทคนิคผ่อนคลายโดยหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆ หลังให้การพยาบาลผู้ป่วยสามารถนอนพักบนเตียงได้เป็นบ้าง กระสับกระส่ายน้อยลง หายใจได้สะดวก แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่ากระเพาะอาหารทะลุทำให้ปวดท้องอย่างรุนแรง ต้องรับตัวไว้ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและกลัวการผ่าตัด ให้การพยาบาลโดยการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและญาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษา เหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด หลังการได้รับการผ่าตัดผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องและจะได้รับการฉีดยาแก้ปวดทุก ๖ ชั่วโมง ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๓๐ บาทฉุกเฉินของจังหวัดพิษณุโลกได้ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติได้ระบายความรู้สึกและซักถามสิ่งที่สงสัย ให้กำลังใจผู้ป่วย หลังจากได้รับคำแนะนำผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการพยาบาล แต่ยังมีสีหน้ากังวล เตรียมความพร้อมก่อนนอนโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย เวลา ๒๒.๓๐ น ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง เย็บปิดรูกระเพาะอาหารทะลุ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ๓ ครั้ง

แนะนำสิ่งเกิดอาการและการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดจากการได้รับการดมยาสลบ ทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวดลงเกิดอาการท้องอืดแน่นท้องได้ การดูแลบาดแผล การดูแลสายยางให้อาหาร สายสวนปัสสาวะและการบรรเทาความเจ็บปวด ส่งเสริมญาติในการดูแลผู้ป่วยในขณะที่ต้องใส่สายยางให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ และกระตุ้นช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีการลุกจากเตียงหลังที่ทำการผ่าตัดวันแรก (early ambulation) เพื่อกระตุ้นให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหว หลังการผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ ๑๐ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๖ รวมพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๗ วัน นัดตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุ ได้รับการประเมินสาเหตุ ความรุนแรง การวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันที่และถูกต้อง เพื่อแก้ไขภาวะคุกคามต่อชีวิต ช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรค
๒. เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล เพิ่มคุณภาพในการบริการทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุ

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่รับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัยตามระดับความเร่งด่วนและความรุนแรง
๒. เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจรักษา
๓. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองประเภทผู้ป่วยและจัดลำดับการดูแลผู้ป่วยตามความเร่งด่วนหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บได้รวดเร็วและถูกต้อง

เป้าหมาย

๑. หน่วยงานมีแนวทางในการคัดกรองผู้ป่วยที่รับบริการในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๒. บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการคัดกรอง สามารถคัดกรองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและจัดลำดับการดูแลผู้ป่วยตามความเร่งด่วนหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บได้รวดเร็วและถูกต้อง
๒. บุคลากรในหน่วยงานสามารถคัดกรอง และบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยโดยละเอียดและครบถ้วน ลดความล่าช้าในการซักประวัติและการตรวจรักษา
๓. ไม่เกิดภาวะปัญหาผู้ป่วยล้ม ลดระยะเวลาการรอคอยตรวจ ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษากับแพทย์ตามระดับภาวะเร่งด่วนทันที่งที่ ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน
๔. ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจเมื่อได้รับการต้อนรับและคำชี้แจงเกี่ยวกับการคัดกรอง ช่วยลดความตึงเครียด ความกังวลแก่ผู้ป่วยและญาติ ทำให้ผู้ป่วยและญาติรู้สึกว่าได้เข้าสู่ระบบการตรวจรักษาแล้ว